



ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



อย. สั่งฟัน Jeremy Slim อังลดอ้วนใช้เลข อย. ที่ยกเลิกแล้วขาย ผ่านสื่อ ระวัง !! เสี่ยงมีภัย

อย. สั่งฟัน Facebook จำหน่ายผลิตภัณฑ์อวดอ้างลดน้ำหนัก Jeremy Slim ใช้เลข อย. ที่แจ้งยกเลิกไปแล้ว โฆษณาขายผ่านทางสื่อออนไลน์ เตือนอย่าซื้อมาบริโภค เสี่ยงอาจได้รับอันตราย อยากผอมสวยหุ่นดี ควรปรับพฤติกรรมบริโภค รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ



เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Jeremy Slim โดยพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก ชื่อ phuengpapikalata นั้น อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อดังกล่าว พบภาพผลิตภัณฑ์มีข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไอ้ลดอ้วนสรรพคุณในการลดน้ำหนักลดสัดส่วน รวมทั้งพบภาพแสดงเลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0211 เมื่อตรวจสอบในระบบสืบค้นผลิตภัณฑ์ของ อย. พบข้อมูลการอนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจเรมี JEREMY DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT สถานะผลิตภัณฑ์

ได้แจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต โดย อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

รองเลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า ขออย่าเตือนผู้บริโภคอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริงเพียงเพราะอยากเห็นผลตามที่โฆษณา นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดลงแล้วยังเสี่ยงได้รับอันตรายจากการปลอมปนยาลดความอ้วน ซึ่งอาจเห็นผลว่าน้ำหนักลดลงได้ขณะรับประทานผลิตภัณฑ์แต่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อหยุดรับประทาน หรือที่เรียกว่า yo-yo effect และผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวล ตาพร่า หรือเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายครั้ง การใช้จ่ายเพื่อลดความอ้วน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น อย่าซื้อยามารับประทานเอง ผู้ที่อยากหุ่นสวยดูดีมีน้ำมีนวล ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ควบคุมอาหาร ไม่กินอาหารฟร่าเฟือ ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอที่มาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ



วันที่เผยแพร่ข่าว 29 มีนาคม 2562 ข่าวแจก 64 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

LINE@ /FDATHAI



FDAThAI



โทรศัพท์ 0 2590 7117, 7123
โทรสาร 0 2591 8474

อย. มีตีใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

<http://www.fda.moph.go.th>